

# TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG ĐẾN THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

BÙI THỊ HẢO<sup>1\*</sup>, TRẦN HOÀNG THIÊN PHÚC<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

<sup>2</sup>Viện Đào tạo quốc tế và Sau đại học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Tác giả liên hệ: buithihao@iuh.edu.vn

DOIs: <https://doi.org/10.46242/jstiuh.v69i03.5134>

**Tóm tắt.** Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa thì tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là nội dung có giá trị toàn diện, có tác động sâu rộng và để lại nhiều bài học quý báu đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bài viết “Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến thực tiễn xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh” tập trung nghiên cứu nội dung cơ bản về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, nghiên cứu thực tiễn Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong xây dựng tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời qua nghiên cứu, tác giả gợi ý một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

**Từ khóa.** Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

## 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hồ Chí Minh là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc, cho chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Người luôn trăn trở để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đạo đức, là văn minh và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, trở thành người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Trong di sản mà Người để lại thì quan điểm về đạo đức cách mạng là nội dung có giá trị toàn diện và sâu sắc. Suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho hành động. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó, nhấn mạnh, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là về tư tưởng chính trị và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là yêu cầu của công tác xây dựng đảng hiện nay.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu tại Quảng Ngãi và Cơ sở tại Thanh Hóa, với hơn 30 ngàn sinh viên đang theo học và gần 1500 cán bộ viên chức trực thuộc 41 đơn vị gồm các đơn vị đào tạo, phòng ban, viện, trung tâm. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có 639 đảng viên, 29 chi bộ trực thuộc. (Đại học Công nghiệp TPHCM, 2023). Trong bối cảnh nhà trường đang thực hiện sứ mạng là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất và hội nhập quốc tế đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước thì việc nghiên cứu để khẳng định hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào thực tế xây dựng tổ chức đảng Nhà trường đồng thời chỉ rõ những vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn.

## 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

### 2.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức các mạng và yêu cầu vận dụng quan điểm ấy vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện hiện nay

2.1.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức các mạng chứa đựng những nội dung quan trọng, mang giá trị định hướng sâu sắc, có tác động sâu rộng và để lại nhiều bài học quý báu đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Trước hết, Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng, là sức mạnh, là tiêu chuẩn hàng đầu của người cách mạng. Người coi đạo đức như gốc của cây, như nguồn của sông suối. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?” (Hồ Chí Minh, 2011). Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958), Hồ Chí Minh đã viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” (Hồ Chí Minh, 2011). Người nói, cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục, thì cần nhớ rằng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức” (Hồ Chí Minh, 2011). Đạo đức trở thành nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc, phẩm chất mỗi con người. Trong bài Người cán bộ cách mạng (1955), Hồ Chí Minh yêu cầu “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng... Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng hay là không” (Hồ Chí Minh, 2011). Bởi vì, có đạo đức cách mạng trong sáng mới làm được những việc cao cả, vẻ vang. Người quan niệm, “Việc nước lấy Đoàn thể làm cốt cán. Việc Đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán. Cán bộ lấy đạo đức làm cốt cán”. Theo Hồ Chí Minh, “Đại đa số chiến sĩ cách mạng là người có đạo đức: Cả đời hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sinh hoạt ngày thường thì làm gương mẫu: gian khổ, chất phác, kính trọng của công... Đạo đức ấy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp biến đổi xã hội cũ thành xã hội mới và xây dựng mỹ tục thuần phong”. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. “Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước..., khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn” (Hồ Chí Minh, 2011).

Thứ hai, đức và tài phải là những phẩm chất thống nhất của con người. Nếu đạo đức là tiêu chuẩn cho mục đích hành động thì tài là phương tiện thực hiện mục đích đó. Theo đó, con người cần có cả đức và tài, nếu thiếu tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng thiếu đạo đức thì vô dụng, thậm chí có hại. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực phải thống nhất. Trong đó, đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng, đạo đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng lực. Người đòi hỏi tài năng phải gắn chặt và đặt vững trên nền tảng đạo đức. Tài là thể hiện cụ thể của đức trong hiệu quả hành động. Đức có thể bổ sung sự khiếm khuyết của tài, nhưng tài không thể bù đắp được sự thiếu hụt của đức. Hồ Chí Minh khuyên “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng” (Hồ Chí Minh, 2011).

Thứ ba, Hồ Chí Minh đưa ra những chuẩn mực về đạo đức cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng cần:

Trung với nước, hiếu với dân - đây là phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng nhất và chi phối các phẩm chất khác; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Với Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng, đó là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã đề cập phẩm chất này nhiều nhất, thường xuyên nhất, phản ánh ngay từ Đường Kách mệnh đến bản Di chúc cuối đời;

Thương yêu con người, sống có tình nghĩa. Kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn của nhân loại qua nhiều thập kỷ, cùng với việc thể nghiệm chính bản thân mình qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh xác định tình thương yêu con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng là người giàu tình

cảm, có tình cảm cách mạng mới đi làm cách mạng. Vì yêu thương nhân dân, yêu thương con người mà sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để đem lại độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho con người; Tinh thần quốc tế trong sáng. Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Điều này được bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi giới hạn quốc gia dân tộc

Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên và đảm bảo những nguyên tắc: nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống và tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời.

2.1.2. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó được khẳng định trong cách mạng giải phóng dân tộc và thực tiễn 38 năm đổi mới đất nước. Bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là sứ mệnh cao cả mà nhân dân trao cho Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu phát triển của Đảng. Sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một quá trình trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn; mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đều có những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Thực tiễn qua 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 26/6/1992 của Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa VII về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng” nêu rõ: “Trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó một số chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng. Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút, trở nên thoái hóa, hư hỏng. Tệ tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, ăn chơi vung phí tài sản của nhân dân rất nghiêm trọng và kéo dài. Những hiện tượng đó gây tác hại lớn, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng” (Văn kiện Đảng, 2012). Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 02/02/1999 của Hội nghị lần thứ sáu (lần 2), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một đảng chân chính phải tiêu biểu về đạo đức, vì vậy Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức đảng viên. Mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Giáo dục đạo đức cách mạng được xác định là nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, xứng đáng vị trí, vai trò là một đảng cầm quyền. Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đứng trước những vận hội mới và thách thức mới, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn bao giờ hết, sự nghiệp cách mạng đặt ra yêu cầu phải giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức chi bộ vững mạnh, rèn luyện tư cách đảng viên với phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng đồng thời là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

## 2.2. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu tại Quảng Ngãi và Cơ sở tại Thanh Hóa, với hơn 30 ngàn sinh viên đang theo học và gần 1500 cán bộ viên chức trực thuộc 41 đơn vị gồm các đơn vị đào tạo, phòng ban, trung tâm. Hệ thống tổ chức của trường hiện nay gồm có: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Hội đồng khoa học và

đào tạo, 10 phòng chức năng, 17 khoa, 03 viện, 06 trung tâm, 01 Nhà Xuất bản, 01 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 01 Văn phòng Công đoàn, 01 Văn phòng Đoàn Thanh niên, 01 Phân hiệu, 01 Cơ sở. Hiện nay, tổng số viên chức, người lao động là 1.430 người, trong đó: Giảng viên là 1.060 người (gồm: 07 giáo sư, 42 phó giáo sư, 288 tiến sĩ, 704 thạc sĩ, 17 đại học, 02 trình độ khác), chiếm 74,13%; viên chức, người lao động khối hành chính: 370 người (chiếm 25,87%) (Đại học Công nghiệp TP HCM, 2023).

Đảng bộ nhà trường có 639 đảng viên, 29 chi bộ trực thuộc, Văn phòng Đảng ủy bố trí 2 chuyên trách. Công đoàn trường có 1430 đoàn viên, với 35 tổ công đoàn trực thuộc (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2023)). Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được Chính phủ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện đối với các hoạt động của Nhà trường. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực về công tác tổ chức, cán bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy; Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng; Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Công tác hợp tác quốc tế; Công tác kết nối doanh nghiệp và việc làm cho sinh viên. Đảng bộ Nhà trường đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ lãnh đạo toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên, sinh viên thực hiện tốt các chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra với phương châm hành động: Dân chủ - Sáng tạo - Đoàn kết - Hội nhập.

2.2.1. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đẩy lùi tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân

Đảng viên là thành viên của chi bộ, sự vững mạnh của đội ngũ đảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch, vững mạnh của chi bộ. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” (Hồ Chí Minh, 2002) và “muốn có Đảng bộ tốt, chi bộ tốt, phải có đảng viên tốt” (Hồ Chí Minh, 2002). Đảng bộ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đẩy lùi tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện chủ trương này, Đảng bộ đảm bảo công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo được quán triệt sâu rộng trong toàn đơn vị.

Đảng bộ phổ biến, học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định, chỉ thị, văn bản của Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên toàn trường (Nghị quyết số 29-NQ/TW, 2013). Công tác chính trị tư tưởng được đầu tư, nâng cao chất lượng trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp, đa dạng về hình thức, từ đó chuyển tải thông tin chính thống kịp thời, tạo sự nhất quán trong nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng theo hướng chỉ đạo của cấp trên. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 10 hội nghị thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn được các đơn vị tổ chức thiết thực, hiệu quả, gắn với các đợt thi đua thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Các hoạt động tuyên truyền với các nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, đồng thời giáo dục cho cán bộ viên chức và sinh viên sống có lý tưởng và luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đảng bộ lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo các chuyên đề từ năm 2015 đến năm 2021 do Đảng ủy Khối hướng dẫn bao gồm: Chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Chuyên đề năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; Chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Chuyên đề năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức tinh gọn và thực hiện hiệu quả công việc. Hằng năm thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, viên chức quản lý có đủ điều kiện hoặc đưa ra những cán bộ quy hoạch không phân đầu, vi phạm quy định, thiếu gương mẫu trong công tác. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công

tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng trường, giữa Ban Giám hiệu với Hội đồng trường, đảm bảo nguyên tắc công tác cán bộ là công tác của Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Hằng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát chi bộ đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, đơn vị, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài; đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là cấp ủy, thường vụ cấp ủy, đề cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nề nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn Việt Nam. Định kỳ kiểm tra, rà soát chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy các môn học Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Khoa Lý luận chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, nhà xuất bản; quản lý chặt chẽ các trang tin điện tử, nhất là mạng xã hội; tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ. Quản lý và đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc lập và sử dụng mạng xã hội trên internet. Thành lập Phòng công tác chính trị, phân công 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công tác chính trị tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ, "lợi ích nhóm". Triển khai có hiệu quả Quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động và Quy tắc ứng xử của người học tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng ủy thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên đối với việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cơ quan. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, coi trọng việc nắm bắt, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2.2.2. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện hiệu quả "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư" trong toàn đơn vị

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện hiệu quả "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư", xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Thực tế, công tác xây dựng bộ máy tổ chức được thực hiện bài bản, đúng nguyên tắc. Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp và các đồng chí Bí thư chi bộ là Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là Hiệu trưởng Nhà trường, có 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là Phó Hiệu trưởng, 2 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy là Trưởng phòng. Đảng bộ Nhà trường đã được Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí trong danh sách quy hoạch chưa có bằng Cao cấp lý luận chính trị được cử tham gia học tập từ cuối năm 2023. Hội đồng trường được thành lập, đồng chí Bí thư Đảng ủy được chuẩn y giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023-2028. Một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2023-2028.

Đảng bộ Trường tăng cường đầu tư công tác nghiên cứu khoa học, gắn việc giảng dạy với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn kinh tế năng động của Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Nhà trường đã xây dựng khung chương trình theo học chế tín chỉ cho các ngành đào tạo, phát huy quyền tự chủ cho các Khoa, Viện và Trung tâm trong quản lý đào tạo, tiếp cận trình độ khoa học cao trong các chương trình đào tạo. Đẩy mạnh công tác kết nối giữa Nhà trường với doanh nghiệp và cựu sinh viên, học sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường liên kết với các trường có uy tín

## TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG...

ở nước ngoài như Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia... Thường xuyên rà soát năng lực đào tạo và bổ sung đội ngũ giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư để đảm bảo điều kiện tuyển sinh. Việc đánh giá chương trình đào tạo ở các bậc học cũng được thực hiện theo chu kỳ đào tạo nhằm cập nhật theo xu hướng và nhu cầu của xã hội.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, từ năm 2016 đến nay, Nhà trường triển khai đăng ký kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA, và 4 chương trình theo tiêu chuẩn ABET. Năm 2018 Nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN-QA. Năm 2022 Nhà trường có thêm 4 chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN-QA. Nhà trường đã thực hiện việc đăng ký với Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings - Anh Quốc) để đánh giá xếp hạng trường theo chuẩn QS Stars (gắn sao) và QS Ranking (xếp thứ hạng).

Để bổ sung nguồn nhân lực thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, trong những năm vừa qua Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã đề xuất và làm hồ sơ cử cán bộ giảng viên của Trường tham gia các khóa đào tạo đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA, ABET. Tính đến hết năm 2023, Nhà trường đã có 23 cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn Tier 1; 08 cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn Tier 2; 05 cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn Tier 3; 02 cán bộ, giảng viên tham gia khóa đào tạo OBE; 08 cán bộ, giảng viên tham gia khóa tập huấn Phương pháp đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn ABET (IDEAL) tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhiều cán bộ giảng viên của Trường được cử đi hội thảo, tập huấn ngắn hạn về đảm bảo chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học do BUILD-IT tổ chức.

Trong nghiên cứu khoa học, số lượng công bố quốc tế trên ISI/Scopus, đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên Eureka tăng hàng năm. Các Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế được nâng cao về số lượng và chất lượng, là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường trong các nghiên cứu, là nơi chuyên giao những nghiên cứu đi vào đời sống thực tế. Nhà trường thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp và đã hỗ trợ cho sinh viên kinh phí nghiên cứu các dự án, các đề tài, là nơi ươm mầm của những tài năng khi còn là sinh viên.

Như vậy, hàng loạt các hoạt động của nhà trường cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì toàn đơn vị đều có năng suất làm việc hiệu quả, đúng người đúng việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ hướng đến sự công bằng, chất lượng.

2.2.3. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa đạo đức trong Nhà trường, chú trọng phát huy trong toàn Đảng bộ phương châm đồng chí, đồng nghiệp, thầy trò sống với nhau có tình có nghĩa.

Thực tiễn khẳng định, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng xây dựng văn hóa đạo đức trong nhà trường, tại đơn vị mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, sự gắn kết giữa tổ chức Đảng với các tổ chức chính trị, xã hội trong đơn vị được đảm bảo trong mọi hoạt động.

Trước hết, Nhà trường chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên: Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-ĐHCN, ngày 28/11/2016 về việc triển khai nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức phẩm chất chính trị cho sinh viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; Đẩy mạnh các phong trào thi đua; Nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên, giảng viên đặc biệt là tính nêu gương của giảng viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống sinh viên với kết quả đáng khích lệ. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Nhà trường; Có tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, rèn luyện các kỹ năng sống, mỹ năng mềm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ 4.0.

Với đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương quan tâm thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác kịp thời. Hiện nay, bình quân thu nhập của mỗi viên chức, người lao động đạt 17 triệu đồng/tháng (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022). Bên cạnh đó, hàng năm đều tổ chức cho cán bộ, viên chức có thành tích xuất sắc được tham quan, du lịch và học tập trong nước (50 suất) và nước ngoài (30 suất); Tăng kinh phí khám sức khỏe cho toàn thể cán bộ, viên chức của trường. Nhà trường đều dành kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con cán bộ viên chức, người lao động đạt thành tích xuất sắc với kinh phí gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng, cán bộ hưu trí, chăm lo cho cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được Nhà trường phát động rộng rãi, thu hút cán bộ, viên chức, đảng viên và sinh viên tham gia. 100% các đơn vị tham gia phong trào 5S; hưởng ứng tích cực Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh nhà xưởng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn đơn vị, không để xảy ra tình tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Đoàn thanh niên hàng năm đều tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch xuân tình nguyện, thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Nhà trường vận động cán bộ viên chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho các gia đình nghèo và tài trợ xây dựng Thư viện Huyện đảo Lý Sơn với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện đúng quy trình cán bộ trình Đảng ủy phê duyệt, trong những năm qua, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tư tưởng trong viên chức người lao động và sinh viên. Giới thiệu đoàn viên ưu tú để phát triển đảng viên mới.

2.3.4. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác *phát triển Đảng, bồi dưỡng, chăm lo rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ, sinh viên trong nhà trường*

Quan tâm chỉ đạo các chi bộ trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cho viên chức, người lao động và sinh viên phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phân công đảng viên phát hiện, theo dõi, giúp đỡ quần chúng, định kỳ báo cáo Đảng bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đảng viên giới thiệu, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng. Tại các cuộc họp hàng tháng, Đảng ủy thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện công tác phát triển đảng ở các chi bộ và giải quyết các vướng mắc phát sinh, kịp thời biểu dương những chi bộ, đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng, nhắc nhở, chấn chỉnh những chi bộ, đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020). Kết quả phát triển đảng viên mới là tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại chi bộ và đảng viên hàng năm.

Văn phòng Đảng ủy căn cứ vào danh sách nhân sự toàn trường và danh sách đảng viên, qua đó thống kê được những viên chức, người lao động của từng đơn vị trực thuộc chi bộ quản lý chưa là đảng viên, chia theo từng độ tuổi và gửi cho các bí thư chi bộ là cơ sở đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm. Cấp ủy chi bộ quan tâm đến đội ngũ giảng viên trẻ, có năng lực chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, từ đó làm công tác tư tưởng, bồi dưỡng, để phát triển đảng, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn, đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng. Thường xuyên theo dõi nắm bắt quá trình phấn đấu của đối tượng thông qua hoạt động chuyên môn tại đơn vị. Chú trọng chất lượng phấn đấu của quần chúng ưu tú, làm cho quần chúng ưu tú thấy rõ đây vừa là niềm vinh dự tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn lao.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn thanh niên, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, xung kích, tình nguyện thiết thực, qua đó phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Công tác phát triển đảng viên mới chú trọng chất lượng, không chạy theo thành tích. Xây dựng các tiêu chuẩn và tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu, thể hiện trong thời gian được bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng. Từ 04 chi bộ sinh viên vào năm 2013 với gần 60 đảng viên, đến năm 2023 đã thành lập được 10 chi bộ sinh viên với 243 đảng viên. Các đồng chí Bí thư chi bộ sinh viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư Đoàn Khoa, Chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên. (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2023)

2.2.5. Đảng bộ Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập với tinh thần quốc tế trong sáng, cùng tiến bộ.

Hoạt động hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tư duy và định hướng mới trong hợp tác quốc tế tại các đơn vị đào tạo của Nhà trường. Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức cho hàng trăm cán bộ, giảng viên và nhân viên đi ra nước ngoài và vùng lãnh thổ dưới các hình thức như học tập kinh nghiệm, tham gia tập huấn, làm nghiên cứu sinh, tham dự hội thảo, tham gia các cuộc thi, tham gia hướng dẫn sinh viên/nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án, trao đổi kinh nghiệm làm việc, đi làm chuyên gia và đi du lịch với kinh phí hoặc do Nhà trường chi trả, hoặc do cá nhân tự chi trả.

Hàng năm, Nhà trường đón tiếp trung bình 50 lượt đoàn khách nước ngoài (trường học, doanh nghiệp, tổ chức) đến từ các nước và vùng lãnh thổ dưới các hình thức như: tìm kiếm và trao đổi cơ hội hợp tác trong

đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyển việc làm; ký các thoả thuận ghi nhớ và hợp đồng; tham gia học tập và nghiên cứu, kiểm định chương trình đào tạo, tham gia hội thảo, khảo sát và đánh giá dự án. Nhà trường triển khai chương trình trao đổi tham quan và học tập ngắn hạn tại Đài Loan, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Bangladesh và Thái Lan. Nhà trường đã liên kết với Trường Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ để xây dựng chương trình 2+2 cho 08 chuyên ngành, kết quả được công nhận từ 80% - 90% số tín chỉ 2 năm đầu tiên tại Trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục thực hiện các dự án hiện có, triển khai mới một số dự án và chương trình hợp tác khác với các đối tác nước ngoài. Cụ thể: Trung tâm Hàn ngữ Sejong 3 tại TPHCM mở lớp đào tạo tiếng Hàn (trình độ Sơ cấp, Trung cấp và cả tiếng Hàn cho kinh doanh); Chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế ngành Khoa học và Quản lý môi trường (IMES) thuộc Dự án hợp tác với Đại học Liège, Bỉ về đào tạo trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Wallonie - Bruxelles - Việt Nam; Dự án HEEAP hợp tác với trường Arizona State University, Hoa Kỳ trong việc cử tập huấn giảng viên theo hướng xây dựng chương trình giảng dạy tiếp cận với doanh nghiệp, bổ sung các kiến thức và kỹ năng sư phạm tiên tiến, tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tạo sân chơi trong nghiên cứu và học tập cho sinh viên; Dự án KOICA-LOTTE; Dự án Thermowatt hợp tác giữa Nhà trường với Công ty Thermowatt Energy and Building, Hungary về việc áp dụng công nghệ xử lý nước thải trong xây dựng hạ tầng cơ sở mới của trường tại Quận 12 (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020).

Ngoài kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và tin học, Nhà trường còn trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên, chú trọng đến công tác kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường hoặc làm việc bán thời gian để có kiến thức thực tế khi còn là sinh viên. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên của Nhà trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hàng năm đã tư vấn và hỗ trợ cho hơn 1500 lượt sinh viên về nghề nghiệp, các quy chế học vụ, tâm lý tình cảm, việc làm, thực tập, kiến tập, kỹ năng xin việc... thông qua các kênh điện thoại, facebook, email và tư vấn trực tiếp tại văn phòng Trung tâm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức học tập, ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên được nhà trường quan tâm. Nhà trường đã ban hành các quy định, quy chế: Quy chế Công tác sinh viên theo Quyết định số 1034/QĐ-ĐHCN ngày 28/5/2019; Quy định số 1212/QĐ-ĐHCN ngày 12/7/2019 về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; Quy định số 1035/QĐ-ĐHCN ngày 28/5/2019 về công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên. Việc triển khai thực hiện các quy định, quy chế của nhà trường đã có sự chuyển biến trong việc chấp hành pháp luật, ý thức học tập và rèn luyện trong sinh viên được nâng cao.

Rõ ràng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết ngoài trong đào tạo ngày càng trở thành thế mạnh của nhà trường. Điều này phù hợp với xu thế chung của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

### **2.3. Một số vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức các mạng vào xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh hiện nay**

#### **2.3.1. Một số vấn đề đặt ra**

Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liên tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, uy tín và thương hiệu Nhà trường được khẳng định vững chắc trong nước và quốc tế; Tuyển sinh hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; Chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng đào tạo, điều kiện dạy và học không ngừng được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức không ngừng được cải thiện; Quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng; lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng, kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng kết nạp đảng viên được chú trọng và nâng cao, quan tâm phát triển đảng trong sinh viên. Công tác quản lý đảng viên đi vào nề nếp, từng bước áp dụng phần mềm quản lý trong công tác đảng vụ. Công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cán bộ, viên chức, đảng viên, người lao động và sinh viên được thực hiện tốt, giữ vững được sự ổn định, phát triển của Nhà trường. Các nghị quyết, chỉ thị của đảng cấp trên được tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, góp phần tích cực vào sự phát triển của Nhà trường; tập thể đảng ủy đoàn kết, nhất trí, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy.

Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, vẫn còn một số vấn đề đặt ra. Cụ thể, trong sinh hoạt Đảng, nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ còn sa đà vào công tác chuyên môn, nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú. Nguyên



nhân thực tế này là do một số chi ủy chưa đầu tư chu đáo nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên chưa tương xứng với tiềm năng; Một số chi bộ sinh viên chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng; Công tác quản lý đảng viên là sinh viên, nhất là công tác chuyển đảng sau khi sinh viên ra trường còn gặp nhiều khó khăn; Số lượng đảng viên là sinh viên bị xóa tên trong nhiệm kỳ còn nhiều. Thực tế này là do Đảng viên là sinh viên thường xuyên thay đổi nơi tạm trú, thời gian học tập khác nhau, gây khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt chi bộ; một số sinh viên được kết nạp đảng ở địa phương trước khi nhập học vào trường chưa đảm bảo chất lượng, việc chấp hành quy định chưa tự giác; một số chi ủy chi bộ sinh viên chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng trong sinh viên, chưa phát huy hết vai trò của chi ủy trong công tác quản lý đảng viên;... Rõ ràng, những biểu hiện này đặt ra yêu cầu phải có giải pháp nhằm giải quyết những hạn chế, khó khăn trước mắt, đồng thời có những giải pháp định hướng để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất cách mạng thường xuyên, liên tục, tránh việc nói không đi đôi với làm, sinh hoạt chi bộ qua loa chiếu lệ và nâng cao hơn nữa vai trò của các chi bộ trong việc gắn bó mật thiết với quần chúng, vai trò tiên phong của đảng viên xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh.

### 2.3.2. Một số giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn đơn vị nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc - sức mạnh trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy. Làm cho những nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành triết lý hành động để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi chi bộ trong Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sinh hoạt đảng và cả trong đời sống hàng ngày. Thực hiện tập trung dân chủ, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đồng chí đồng nghiệp sống với nhau có nghĩa có tình và ghi nhận, khuyến khích những đóng góp trong hợp tác quốc tế đến từng cá nhân.

Thứ ba, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Đảng Ủy, Chi Ủy viên, cán bộ có chức vụ, đảng viên, giảng viên nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp trong Nhà trường nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ tư, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, loại bỏ các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên, sinh viên nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

## 3. KẾT LUẬN

Ngày nay, đất nước đang đứng trước thời cơ lớn, đồng thời phải đối mặt với những thách thức gay gắt, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào. Điều đó đặt ra đối với Đảng nhiều vấn đề mới mẻ cần phải giải quyết. Công tác xây dựng Đảng càng nổi rõ là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, đòi hỏi phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tích cực phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái đang là vấn đề nổi lên cấp bách trong tình hình hiện nay và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc. Đứng ở thế kỷ XXI nhìn lại, may mắn cho dân tộc và đất nước là những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại có giá trị và tầm vóc thời đại. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong bối cảnh hiện nay

## TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG...

vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ là giải pháp, là câu trả lời trước những khó khăn, thách thức mới. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã học tập và vận dụng hiệu quả tư tưởng của Hồ Chí Minh vào hoạt động lãnh đạo, vào công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, nhận thức đúng đắn và vận dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn chính là một giải pháp lớn để Đảng bộ Nhà trường tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, uy tín Nhà trường ngày càng được khẳng định vững chắc trong nước và quốc tế.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Chính trị (2016). Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đảng, tập 52, tr.190. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Chỉ thị 10 - CT/TW và Bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo theo Kết luận 14- KL/TW
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 về việc thực hiện một số điều trong quy định 102 - QĐ/TW về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2017). Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 về Quy định giám sát trong Đảng
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2018). Quyết định số 32-QĐ/TW ngày 08/3/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2018). Quy định 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2018). Quy định 109-QĐ/QU (2018) về công tác, kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống đối với cán bộ Đảng viên
- Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2023). Về mô hình cách làm hay của tổ chức cơ sở Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 - CT/TW và Bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo theo Kết luận 14- KL/TW
- Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2020). Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020
- Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2020). Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020
- Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2023). Về mô hình cách làm hay của tổ chức cơ sở Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21- KL/TW
- Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2020). Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020
- Hồ Chí Minh (2011). *Hồ Chí Minh toàn tập*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, t.5, tr.292; t.6, tr.1; t.9, tr.354; t.11, tr.60; t.11, tr.601; t. 11, tr. 161; t.12, tr. 92; t.14, tr. 40.

**FROM HO CHI MINH'S REVOLUTIONARY ETHICAL IDEOLOGY TO THE PRACTICALITY OF BUILDING A TRANSPARENT AND STRONG PARTY COMMITTEE AT INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY**

BÙI THỊ HẢO<sup>1\*</sup>, TRẦN HOÀNG THIÊN PHÚC<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Faculty of political science theory, Industrial University of Ho Chi Minh City*

<sup>2</sup>*Institute of International and Postgraduate education, Industrial University of Ho Chi Minh City  
buiithao@iuh.edu.vn*

**Abstract.** The ideological legacy of Ho Chi Minh holds immense value for the Vietnamese Communist Party and the nation. Within his comprehensive and profound system of beliefs, spanning from the liberation revolution to socialist revolution, Ho Chi Minh's thoughts on revolutionary ethics represent a profoundly impactful and comprehensive ideology, offering valuable lessons for the current work of constructing and rectifying the Party. This article, "From Ho Chi Minh's Revolutionary Ethical Ideology to the Practicality of Building a transparent and strong Party Committee at Industrial University of Ho Chi Minh City," focuses on studying the fundamental content to value of Ho Chi Minh's ideology regarding revolutionary ethics. It examines the practical application of Ho Chi Minh's thoughts on revolutionary ethics within the context of building a genuinely clean and strong organizational structure at the Party Committee of Industrial University of Ho Chi Minh City. Additionally, through research, the authors propose several solutions aimed at enhancing the effectiveness of building a clean and strong Party Committee at the university in the coming years.

**Keywords.** Ho Chi Minh's ideology, Revolutionary ethics, Party building, Party Committee, Industrial University of Ho Chi Minh City

*Ngày nhận bài: 23/04/2024*

*Ngày chấp nhận đăng: 11/05/2024*